

เอว่า สปาร์คกลิ้ง ไวน์ จัดปาร์ตี้สีขาวเปล่งประกาย เจิดจรัสสุดเก๋ เอาใจกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะ “EVALicious Party (เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้)” ปาร์ตี้ ที่ เร็ดกว่า แซ่บกว่า... กับประสบการณ์การรวมตัวของผู้ หญิงที่ผสมผสานความหวาน และซ่าอย่างลงตัว เหล่าเซ เลบริตี้ ศิลปิน ดารานักแสดง ตบเท้าเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง



“EVALicious Party (เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้)” ปาร์ตี้สีขาวเปล่งประกายเจิดจรัส สุดเก๋ เพื่อสาว ๆ ในเมืองกรุง และสาว ๆ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น ปาร์ตี้ที่เร็ดกว่า แซ่บกว่า กับประสบการณ์การรวมตัวของผู้หญิงที่ผสมผสานความหวานและซ่าได้อย่างลงตัว จัดโดย เอว่า สปาร์คกลิ้ง ไวน์ (EVA Sparkling Wine) สุดเอ็กคลูซีฟในรูปแบบ สปาร์คกลิ้ง ไวท์ (Sparkling White) ให้สาว ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้เปล่งประกายความเจิดจรัส แซ่บ เร็ด เซ็ด ซ่า การันตีความครบรสที่สาว ๆ ต้องการ นำโดยตัวแทนสาวเอว่า “นิว-จิ๋ว” คู่สาวหวานปนซ่าลงตัว “แก้ม วิชญาณี” ดีว่าสาวทรงพลังเสียง และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ เจ้าแม่เพลงอาร์แอนด์บี สาวเซ็ดที่ช่อนความหวาน พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา และเซเลบริตี้ แกวหน้าของวงการ ที่มาร่วมเติมบรรยากาศความบันเทิงและเพิ่มดีกรีความแซ่บของงานให้มากยิ่งขึ้น



นายศุวัศย์ วุฒิชัยรัตนภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอว่า สปาร์คกลิ้ง ไวน์ บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน “EVALicious Party (เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้)” ว่า “ปาร์ตี้ที่จัดขึ้นนี้ เราต้องการส่งมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับสาว ๆ ชาวเอว่า โดยปาร์ตี้ได้จัดขึ้น 2 แห่ง แห่งแรกสำหรับสาวในเมืองกรุง ณ ลานพาร์คพารากอน และ แห่งที่ 2 สำหรับสาว ๆ ภาคอีสาน ณ ร้านโฮม จ.ขอนแก่น เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้เป็นงานปาร์ตี้สุดเร็ดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เรามองว่าไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ “เอว่า สปาร์คกลิ้ง ไวน์” เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงได้อย่างแท้จริง เราต้องการให้สาว ๆ ที่เข้า

ร่วมงานได้ปลดปล่อยความ “แซ่บ เร็ด เซ็ด ซ่า” แล้วมาร่วมเปล่งประกายความเจิดจรัสไปพร้อมๆกัน โดยในงานเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงได้ชวนเพื่อนๆ มาสนุกด้วยกัน ซึ่งครั้งนี้การันตีความเร็ดกว่า แซ่บกว่า ปาร์ตี้ไหนๆ อย่างแน่นอน เราได้เนรมิตตกแต่งบรรยากาศภายในงานทั้ง 2 แห่ง ด้วยรูปแบบ **สปาร์คคอลลิ่ง ไวท์** (Sparkling White) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาวๆที่เข้าร่วมงานทุกคน มาจากทุกแคว้นหลากหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มก๊วนสาวเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย ที่พร้อมอัปเดตเทรนด์ และแต่งตัวจัดเต็มประชันกัน ในแบบฉบับของตนเองเพื่อมาร่วมเป็นหนึ่งในสาวเวิลด์ในค่ำคืนสุดพิเศษวันนี้ พร้อมกันนี้เรายังได้จัดมุมถ่ายรูปสุดเก๋ และพรีอบ ที่ออกแบบไว้เอาใจสาวๆ โซเซียลเน็ตเวิร์ค ให้ได้ถ่ายภาพความสวยเร็ด โปสตร์รูปสุดแซ่บอวดทุกสายตา ทำทุกคอมเมนต์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงและเกมสนุกๆครบรสจากศิลปิน ดารา และแขกรับเชิญพิเศษ นำโดยสาวสุดฮอต “**แก้ม วิชญาณี**” ดีว่าสาวทรงพลังเสียง **ลิเดีย ศรีณรัชต์** เจ้าแม่เพลงอาร์แอนด์บี สาวเซ็ดที่ซ่อนความหวาน และคู่หูคู่ออ “**นิว**” สาวหวานปนซ่า “**จิ๋ว**” สาวหวานแอบเร็ด งานนี้ทั้ง 4 สาว จัดโชว์พิเศษ และคัดสรรเพลงโดนๆ มากระชาการมณีสาวๆ ในงานโดยเฉพาะ”

ความบันเทิงของปาร์ตี้ทั้ง 2 แห่ง เหล่าบรรดาสาวๆ แซ่บกันสุดๆ กับศิลปิน ดารา นักแสดง และเซเลบริตี้ ที่มาร่วมกันส่งมอบความสุขสนุกสนานกันอย่างคับคั่ง อาทิ สาวผีปากแซ่บ **ดีเจตันหอม** ที่ควงคู่คัลลิ่งแซมมากับหนุ่มน้อยวงการเดียวกัน **ดีเจมอร์น จินดาโชติ** ดีเจหนุ่มและนักแสดงซีเล่นสนุกสนาน **แมทธิว ดิน** หนุ่มหล่ออารมณ์ดี **จอย ชลธิชา** สาวแอ๊บหน้าหวานร่างเล็กสุดแซ่บแห่งปี **ขลุ่ย วชิระกฤษ** ชายหนุ่มอบอุ่นอารมณ์ดี ศิลปินน้องใหม่จากจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ค่ายสนามหลวง **ชิน ชินวุฒ** หนุ่มมาดกวนซีเล่น หนุ่มร่างใหญ่ น้ำเสียงอบอุ่นนุ่มลึก **ป๊อปปองกุล** และแขกรับเชิญพิเศษ **ปาร์คคอง ชาคริฐ จตุรพรวัฒนพันธ์ บ๊อค ภูดิษ ขุนชนะสงคราม** นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่สุดฮอตจากวิกคลองเตย **แท็ค ภรัณยู** หนุ่มกล้ามเนื้อ ดิกริชาเกินร้อย พร้อมด้วย **แอปเปิ้ล สีสะเหยียน** สาวสุดฮอตผู้นำเทรนด์แฟชั่นตัวจริงแห่งภาคอีสาน และ หนุ่มหน้าใสกล้ามเนื้อ **ติ๊วะ วริษฐ์** ที่มาร่วมเล่นเกมสนุกสุดแซ่บกับสาวๆ ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ในงานหัวใจกระเจิงไปตามๆกัน

สาวๆ ที่มาร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า **EVAlicious Party** ครบรสในแบบที่ผู้หญิงอย่างพวกเราต้องการจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นงานที่เปิดประสบการณ์การรวมตัวอย่างผู้หญิง ที่เร็ดกว่าแซ่บกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาอย่างแท้จริง การันตีความแซ่บโดยเหล่าศิลปินสาว และเซเลบชื่อดังมากมาย อาทิ

สาวแซ่บ **แจน ศิริสุข โรจนเสถียร** ได้บอกถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ส่งความสุขทิ้งท้ายปี 2013 ในครั้งนี้ว่า “แจนเป็นสาวประเภทที่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่ใช่สาวแรงนะ ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงาน “เอวาลีเซี่ยส ปาร์ตี้” แจนขอให้ประโยคโดนๆสั้นๆ เลยกว่า “**เร็ดที่สุด**” ต่อไปเมื่อได้ยินคำว่า “เอวาลีเซี่ยส ปาร์ตี้” แจนจะนึกถึงปาร์ตี้เร็ดเร็ด สนุกสนาน สำหรับผู้หญิงแซ่บ เร็ด เซ็ด ซ่า ในทันที”

และสำหรับสาวครบรสอย่าง **จูน ขาวัญ ทยานานนท์** ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นหนึ่งในสาวเอวอลิเซียส ปาร์ตี้ ของงานปาร์ตี้ในคำคืนนี้ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “เอวอลิเซียส ปาร์ตี้” ปาร์ตี้ ส่งท้ายปี 2013 สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ซึ่งพอทราบว่าทางเอวอลิเซียส จะจัดงานนี้ขึ้นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมงาน เพราะก่อนหน้านี้ จูนเห็นกระแสข่าวงานนี้ทางโซเชียล เน็ตเวิร์คต่างๆมากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโพสต์เพื่อ ต้องการบัตรเข้างาน สาวๆบางคนที่มีบัตรเข้างานแล้ว ก็โพสต์อวดเพื่อนๆ จูนก็ภาพเลยว่ปาร์ตี้ไม่ต้องไม่ธรรมดา อย่างแน่นอน และด้วยธีมของงานคือ สปาร์คคอลลิง ไวท์ ชูตที่ใสในวันนี้นบอกได้เลยว่าชื่อใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพราะเราต้องการมาร่วมเป็นหนึ่งในสาวเอวอลิเซียส ที่พร้อมเปล่งประกายความเจิดจรัสเพื่อให้เข้ากับธีมการจัดงาน และก็ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ซึ่งจูนมองว่าตัวเองเป็นสาวที่มีความครบรส “เอวอลิเซียส ปาร์ตี้” ก็เป็นปาร์ตี้ที่มี ครบทุกรสสำหรับผู้หญิงเช่นเดียวกัน”

สาวหวานปนซ่า เอ็ม ศิระประภา จิระพันธ์ ซึ่งได้บอกถึง ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสาวเอวอลิเซียส ปาร์ตี้ ส่งท้ายปีล่าสุดเช่นนี้ว่า “ปกติแล้วไลฟ์สไตล์ของเอ็มจะเป็นผู้หญิงทำงานเพราะทำงานทุกวัน แต่ ก็จะมีปาร์ตี้สังสรรค์แบบเบาๆ กับเพื่อนๆบ้างในวันเสาร์-อาทิตย์ เอ็มรู้สึกดีมาก ๆ ที่ตัวเองได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วม งาน “เอวอลิเซียส ปาร์ตี้” ในคำคืนพิเศษนี้ บรรยากาศ การตกแต่ง และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เอ็มรู้สึกได้ว่ เป็นปาร์ตี้ที่ใส่ใจในรายละเอียด ใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของผู้หญิงจริงๆ มีกิจกรรมความบันเทิงเช่นเช่นทำให้ได้ ตื่นตาตื่นใจตลอดจนจบงาน บอกได้เลยว่า “เอวอลิเซียส ปาร์ตี้” เป็นปาร์ตี้ที่สปาร์คคอลลิง สปาร์คคอลลิง สุดสุด”

สาวมั่น อินทรนถ์ แอปเปิ้ล สีสะเหยียน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมในงาน เอวอลิเซียส ปาร์ตี้ ว่า “พอรู้ว่าจะมีการจัดงานปาร์ตี้ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2013 ที่จัดโดย เอวอลิเซียส จะมาจัดงานที่ จ.ขอนแก่น และตนเองได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานด้วย รู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน เพราะปาร์ตี้นี้นบอกได้เลยว่ สวย เร็ด เซ็ด ซ่า ที่สุดแล้วละ เร็ดมากๆ ที่ได้แต่งชุดสีขาววิ้งแอบเทห์นิดๆ ที่สำคัญสนุกและแซ่บมากๆ ที่ได้มา ปาร์ตี้กับเพื่อนๆสาวเอวอลิเซียส เป็นปาร์ตี้ส่งท้ายปีที่เร็ดกว่า แซ่บกว่าจริงๆละ”

สาวแอ๊บแอบหวาน จอย ชลธิชา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขในงาน เอวอลิเซียส ปาร์ตี้ “จอยรู้สึกได้ว่าปาร์ตี้ไม่ธรรมดา กับธีมงาน สปาร์คคอลลิง ไวท์ ได้ใส่ชุดสีขาว ดูสวยเจ็ด โดดเด่น เจ็ด จรัสเหมือนได้เป็นเจ้าของ หวานๆ สวยๆ มาร่วมงานปาร์ตี้ ดูบ๊องๆ ไดมอนด์ๆ สว่างสไว สาวในงาน สวยหวานแอ๊บ ซ่า กันทุกคนเลยละ เป็นปาร์ตี้ส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานในแบบ สวยแซ่บ ซ่า ครบรสของผู้หญิงละ”

สาวเซ็ดที่ซ่อนความหวาน แก้ม วิชญาณี เปี้ยกลิน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนสาวเอวอลิเซียส และร่วมส่งมอบความสุขให้กับสาวในงาน “เอวอลิเซียส ปาร์ตี้” ว่า “แก้มขอยกนิ้วให้พร้อม 3 คำโดนๆ เร็ด เซ็ด งาม เป็นปาร์ตี้ส่ง ความสุขที่ลงตัวและครบรส เหมาะกับผู้หญิงที่สุด และก็รู้สึกว่เหมือนเรามาร้องเพลงให้ผู้หญิงฟังในแบบผู้หญิงด้วยกันที่เข้าใจกัน สำหรับ เอวอลิเซียส ปาร์ตี้ กับธีม สปาร์คคอลลิง ไวท์ ถูกใจแก้มมากๆ เพราะเป็นคนที่ชอบสีขาว มอง แล้วสะอาดบริสุทธิ์ เป็นความขาวที่เปล่งประกายเจ็ดจรัส”

สาวเซิด มั่น แอบหวาน ลิเดีย ศรีณรัชต์ ตัวแทนสาวเอว่า ที่มาร่วมส่งมอบความสุข กล่าวถึงสาว ๆ ที่มาร่วมในงานปาร์ตี้ส่งท้ายปี 2013 ครั้งนี้ว่า “เอว่า ลิเชียสปาร์ตี้ เป็นปาร์ตี้ของสาว ๆ ที่ต้องมาด้วยความมันเต็มร้อย จัดเต็มในสไตล์ของแต่ละคน ที่สำคัญต้อง สวย เร็ด แซ่บ 3 คำนี้สำหรับปาร์ตี้นี้เลยคะ”

อีกหนึ่งคู่หูดูโอ สาวหวานปนซ่า นิว ภัทสร ภูธรใจ และ สาวหวานแอบเร็ด จิว ปิยนุช เสือ

จงพร ตัวแทนสาวเอว่า ของงาน “เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้” ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกสั้นๆ แซ่บๆ ว่า “เปรี้ยว ซ่า เกินใคร ต้องยกให้เอว่าลิเชียส ปาร์ตี้ ปาร์ตี้ส่งความสุขที่จัดให้ผู้หญิงได้มารวมตัวกัน ซึ่งสาว ๆ แต่ละคนต่างก็จัดเต็มโดดเด่นไม่แพ้ใคร เป็นประสบการณ์งานปาร์ตี้ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เร็ดกว่า แซ่บกว่า ขอบอก”

นอกจากนี้ยังมีสาวหวานและซ่า หญิงใหม่ จันทรนิภา ยุคล, สาวมันสุดเร็ด เปิ้ล ชัชชญา ก้องธรนิษฐ์, จินนี่ เชริกา โชติวิจิตรม, เก๋ ภัฏธนิต คุณาธนาตย์ ฯลฯ ก็ได้มาร่วมการันตีความแซ่บของงานด้วยเช่นเดียวกัน